

THÔNG BÁO
**Về thể lệ cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu về cải cách hành chính”
tỉnh Nghệ An năm 2023”**

Ngày 24/4/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An” năm 2023; cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 22/5/2023 đến ngày 19/6/2023 tại địa chỉ <https://thitruoctuyen.nghean.gov.vn>.

Để các cán bộ, công chức và nhân dân nắm bắt được cụ thể về thể lệ cuộc thi và tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An” năm 2023, UBND xã Hưng Đông thông báo những nội dung cơ bản về thể lệ cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu về cải cách hành chính” tỉnh Nghệ An năm 2023 theo Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Nghệ An đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã được biết, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ THÍ SINH HỢP LỆ

1. Đối tượng dự thi

- Đối tượng dự thi bắt buộc: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh), trừ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn không có điều kiện kết nối mạng internet (Ban Tổ chức sẽ có tổng hợp, đánh giá, biểu dương những đơn vị tích cực tham gia và phê bình, nhắc nhở đối với các đơn vị có số lượng, chất lượng tham gia dự thi thấp).

- Đối tượng khuyến khích tham dự cuộc thi: Công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An hoặc công dân có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An đang sinh sống, học tập, làm việc tại các địa phương khác trên lãnh thổ Việt Nam.

- Đối tượng không được tham gia cuộc thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, Tổ ra đề thi, Tổ thẩm định đề thi, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm.

- Độ tuổi tham gia cuộc thi: Thí sinh tham gia cuộc thi phải đủ 15 tuổi trở lên

2. Thí sinh hợp lệ

- Thí sinh hợp lệ để tham gia cuộc thi: Là thí sinh điền đầy đủ, chính xác các thông tin mà Ban Tổ chức yêu cầu khi đăng ký tham gia cuộc thi.

- Thí sinh hợp lệ để nhận giải thưởng: Thí sinh đạt giải thưởng phải xuất trình giấy tờ (Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân) chứng minh mình là thí sinh đã tham gia làm bài thi trên phần mềm thi trắc nghiệm. Cụ thể, thông tin người nhận giải thưởng phải trùng khớp với các thông tin thí sinh đã

khai khi đăng ký thành viên làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến.

Trường hợp thí sinh đến nhận giải thưởng không chứng minh được mình là thí sinh đã tham gia làm bài thi thì BTC có quyền từ chối trao giải thưởng.

Trường hợp thí sinh không thể đến nhận giải thưởng thì có thể uỷ quyền cho người khác đến nhận thay. Người được uỷ quyền phải xuất trình các giấy tờ của người đạt giải (Giấy CMND hoặc CCCD) để chứng minh người đạt giải là thí sinh đạt giải do BTC công bố và giấy uỷ quyền. Giấy uỷ quyền phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị của người đạt giải học tập, công tác hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

II. HÌNH THỨC THI

Thi trắc nghiệm hàng tuần trên phần mềm tại địa chỉ <https://nghean.gov.vn>, hoặc truy cập vào Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: <https://nghean.gov.vn> vào chuyên mục “Tìm hiểu về cải cách hành chính” làm theo hướng dẫn để làm bài thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. Tổ chức thi trong 4 tuần, mỗi tuần chốt kết quả thi một lần.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ đăng tải Bộ câu hỏi và đáp án lên chuyên mục cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh trước ngày thi để thí sinh nghiên cứu trước khi làm bài thi (Đề thi hàng tuần sẽ được lấy từ Bộ câu hỏi này).

1. Cách thức thi

Mỗi thí sinh đăng nhập vào hệ thống phần mềm để dự thi, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một bộ đề gồm 15 câu hỏi (trong Bộ câu hỏi) để thí sinh trả lời; mỗi câu hỏi sẽ có 03 đáp án, trong đó có 1 đáp án đúng; mỗi câu hỏi tương đương với 1 (một) điểm. Đồng thời thí sinh trả lời thêm 1 câu hỏi phụ do Ban Tổ chức đưa ra. Thời gian làm bài của thí sinh là 20 phút.

Thí sinh dự thi tiến hành các bước dưới đây để trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức.

Bước 1: Thí sinh dự thi truy cập vào Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ <https://nghean.gov.vn> vào chuyên mục cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” hoặc truy cập vào phần mềm thi tại địa chỉ: <https://thitructuyen.nghean.gov.vn>.

Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi: Điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu, bao gồm:

- Các thông tin bắt buộc phải điền đầy đủ gồm: Tên truy cập, mật khẩu, họ và tên người dự thi, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, nơi đang sinh sống, học tập hoặc làm việc.

- Các thông tin không bắt buộc gồm: Số CMND hoặc Căn cước công dân, số điện thoại liên hệ, email. Mỗi tài khoản dự thi được sử dụng trong cả cuộc thi.

Nếu muốn đăng ký tài khoản khác, thí sinh lặp lại Bước 2, nhưng chỉ cần thay đổi thông tin ở mục “Tên truy cập” để tránh trùng với tài khoản đã đăng ký, các mục khác (mật khẩu, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, nơi đang học tập hoặc làm việc...) thì nên giữ nguyên để đảm bảo chính xác thông

tin thí sinh. Khuyến khích mỗi thí sinh chỉ sử dụng một tài khoản dự thi để thuận tiện trong việc tra cứu kết quả thi.

Bước 3: Làm bài thi: Sau khi đăng ký tài khoản dự thi thành công, thí sinh bấm vào nút “làm bài thi” để bắt đầu làm bài thi. Thí sinh trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án (người dự thi cho là đúng) trong số các phương án Ban Tổ chức đưa ra, sau mỗi câu trả lời thí sinh phải bấm vào nút “Lưu đáp án” để lưu lại đáp án của câu hỏi đó và chuyển sang làm câu hỏi khác. Trường hợp muốn sửa đổi đáp án thì thí sinh quay lại câu hỏi đó, chọn lại đáp án khác và bấm vào nút “Lưu đáp án”.

Bước 4: Dự đoán kết quả: Sau khi kết thúc phần trả lời các câu hỏi, thí sinh thực hiện việc trả lời câu hỏi phụ là dự đoán số lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi đó vào mục “Theo bạn, có bao nhiêu lượt người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong tuần thi này?”.

Bước 5: Kết thúc bài thi: Sau khi dự đoán số người trả lời đúng, để hoàn thành bài thi, thí sinh bấm vào nút “Kết thúc bài thi” để hoàn thành việc làm bài thi, sau khi bấm nút kết thúc bài thi, kết quả làm bài và số dự đoán của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

Trường hợp thí sinh không bấm nút "Kết thúc bài thi" thì khi hết thời gian làm bài (20 phút), kết quả thi vẫn được phần mềm thi trắc nghiệm chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

Trường hợp thí sinh hết thời gian làm bài (20 phút) thì máy tính tự động dừng phần làm bài của thí sinh, kết quả làm bài thi của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức và có thông báo “Hết thời gian làm bài thi”. Số dự đoán của bài thi này sẽ được mặc định bằng 0 (không).

2. Số lần dự thi và căn cứ xét thưởng

- Trong mỗi tuần thi, mỗi người có thể tham gia nhiều lần, không giới hạn số lần dự thi.

- Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số liệu thống kê trên cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm để làm căn cứ xét thưởng, cụ thể:

+ Thí sinh nào trả lời đúng hết các câu hỏi và có số dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi phụ sẽ là người giành giải nhất, lần lượt xét những người trả lời đúng hết các câu hỏi có số dự đoán gần đúng tiếp theo để xét giải nhì, ba, khuyến khích.

+ Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) trả lời đúng hết các câu hỏi, có cùng số dự đoán thì Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành bài thi, cùng thời gian bài thi về Ban Tổ chức thì Ban Tổ chức quyết định người đó cùng đạt giải (đồng hạng).

- Số dự đoán của thí sinh về số lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong một tuần thi không phân biệt chênh lệch trên hay chênh lệch dưới so với số liệu do hệ thống trích xuất.

- Nếu phát hiện thí sinh đạt giải có gian lận trong quá trình thi (có người thi thay, thi hộ hoặc thi thay, thi hộ người khác) thì Ban Tổ chức không công nhận đạt

giải.

3. Thời gian diễn ra cuộc thi

- *Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc thi:* Cuộc thi bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 22/5/2023 (thứ Hai) và kết thúc vào lúc 08h00 ngày 19/6/2023 (thứ Hai).

- *Thời gian thi trắc nghiệm hàng tuần:* Được tính từ 08h00 thứ Hai tuần này và kết thúc vào 08h00 thứ Hai tuần kế tiếp (thời gian máy chủ của Ban Tổ chức nhận bài thi và chốt thời gian kết thúc nhận bài thi của từng tuần).

III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Giải cá nhân

Mỗi tuần thi có 16 giải thưởng bao gồm:

- 01 Giải nhất: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm tiền thưởng 2.000.000 đồng.

- 02 Giải nhì: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng 1.500.000 đồng

- 03 Giải ba: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng 1.000.000 đồng

- 10 Giải khuyến khích: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng 500.000 đồng.

Ngoài ra số lượng giải có thể tăng thêm trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng đạt giải đồng hạng.

Trong một tuần thi, nếu một thí sinh cùng đạt nhiều giải thưởng thì chỉ được nhận 01 (một) giải cao nhất.

2. Giải tập thể

- Giải thi tuần:

Kết thúc mỗi tuần thi, BTC sẽ quyết định 1 đơn vị đạt giải thi tuần cuộc thi. Giải thi tuần dành cho đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều, tỷ lệ % người dự thi cao trên tổng số người của đơn vị, chất lượng bài thi cao và đạt nhiều giải thưởng nhất trong tuần. Giải thi tuần được tặng giấy khen của BTC kèm tiền thưởng 1.000.000 đồng. Mỗi đơn vị chỉ được xét đạt giải thi tuần 1 lần trong 4 lần thi.

- Kết thúc cuộc thi:

Kết thúc cuộc thi, BTC sẽ quyết định có 5 giải tập thể dành cho các đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều, tỷ lệ % người dự thi cao trên tổng số người của đơn vị, chất lượng bài thi cao và đạt nhiều giải thưởng nhất qua 4 tuần thi. Giải tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm tiền thưởng 3.000.000 đồng/giải (ba triệu đồng).

IV. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Ban Tổ chức công bố kết quả trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, cá nhân dự thi và tổ chức (đối với giải tập thể) nếu có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về kết quả cuộc thi, đề nghị liên hệ trực tiếp đến Phòng Cải

cách hành chính - Sở Nội vụ Nghệ An (cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc số điện thoại: 02383.592869 chi hoặc địa cchctinhnghean@gmail.com để được xem xét, trả lời; quá thời hạn nêu trên, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không giải quyết.

Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc thi được giải quyết theo các quy định của Thể lệ này và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG

Ban Tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm công bố kết quả và tổ chức trao thưởng.

Kết quả thi trắc nghiệm hàng tuần sẽ được cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh chậm nhất 02 (hai) ngày kể từ khi kết thúc tuần thi. Trong trường hợp phải xác minh các vấn đề về kết quả thi, gian lận trong làm bài thi thì thời gian công bố kết quả có thể kéo dài tối đa 7 (bảy) ngày.

Sau 4 tuần tổ chức cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho những cá nhân và tập thể đạt giải. Lịch tổng kết và trao giải sẽ được thông báo trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ <https://nghean.gov.vn> và thông báo trực tiếp cho người đạt giải qua điện thoại (hoặc qua thư điện tử; qua dịch vụ bưu chính).

Đối với thí sinh hoặc người được uỷ quyền ở xa đến nhận giải, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ căn cứ vào quãng đường đi để hỗ trợ tiền vé xe đi, về và tiền lưu trú theo quy định hiện hành.

Đối với thí sinh không thể đến nhận giải, Ban Tổ chức sẽ giữ giải thưởng đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức trao thưởng. Quá thời hạn trên, nếu thí sinh không tới nhận giải thưởng hoặc không uỷ quyền cho người khác tới nhận giải thì Ban Tổ chức sẽ không trao thưởng và giải thưởng đó sẽ được sung công quỹ Nhà nước.

UBND xã Hưng Đông đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, lực lượng vũ trang, các xóm dân cư tổ chức phổ biến, quán triệt thể lệ cuộc thi và tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động, chiến sỹ thuộc cơ quan, đơn vị mình và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Nội vụ TP Vinh (b/c)
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- LĐ UBND xã;
- UB MTTQ xã;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Anh Tấn